

HƯƠNG - CÀNG THIÊN - THỌ - ĐƯỜNG
TỨC LÀ HONG-KONG TIÊN-SAU-TONG

CÔ-TÀU-HOÀN

Chuyên trị đàn bà kinh-nguyệt không đều, đau bụng, khí hư, và không sinh nở.

HÀI - CẦU - CHIÊN - KIỆN - THẬN - HOÀN

Thuốc hay nhất, chuyên trị đàn ông thận hư.

丸腎健精狗海丸嫂姑堂壽天港香

Bán tại:

- QUANG-NGAI Quang-Tuân-Nguyên HUE Vinh-Hinh
THU XA Hưng-Phái HUB Van-ich
TAM-QUAN Phuc-Hiep-Chang FAIFOO Quan-Thang-Chang
SONG-CAU Chanh-Thanh QUINHON Phuc-Hiep
NHATRAAG Vinh-Phat HUE Vinh-Hinh

PROPHÉTIE ÉGYPTIENNE TIEN TRI AI CẤP. ĐOÀN VIỆC TRƯỚC SAU ĐUNG NHƯ THÂN. Gửi thơ về Elisana DAP-CAU.

Lợi vô cùng! Áo chemise col fermeture éclair rất khéo bán 1\$20 một cái, dù các màu; Áo tắm biển 1\$20 một cái; Áo lót mình bay để lớp thể thao: 0\$35 một cái, dù các màu.

Có đủ các thứ thêu, len, lương, nhiều rộng, hẹp và đủ màu. MÀ PAILLE: 1\$50-2\$50-3\$00-3\$50-4\$50. Giương đeo mắt 1\$20 một cái. Ai mua hàng lẻ từ 9\$90 trở lên thì không mất tiền cước.

Tam tinh hải cầu bổ thận hoàn. Vô-Vân-Vân Dược-Phòng. THUDAUMOT (Nam Ké). Đại lý: Phan-thiết Bazar Minh Nguyệt Phan-tri Trương Trọng Hy, Dai-lai Nguyễn-Khiêm, Quinon-Hà-vân-Ba, Nhatrang Ye-kim-Hoa Arpic, Faifo Tram-Mỹ-Nam, Tourane Nguyễn-hữu-Phổ, Place Hôpital Indigéte Tourane, G-Long Dược-Phong, PHO-lô, Thanh-Hóa, Nam-Hưng 28 Rue Sarraut Vinh.

Mách bảo Bà Con! Hai thứ thuốc bí truyền. THANH HUYẾT NHIỆT, GIẢI NỌC ĐỘC. CỔ-TINH, BỒ - THẬN - HOÀN. TIÊU - HẠNH - LÂM DƯỢC-PHÒNG.

Việc trong nước

Chợ, xin giảm thuế, nhưng không được. BÀI. Con đường là sao chưa sửa đắp? BÌNH ĐỊNH. - Chúng tôi, dân chúng sống làng Đại-Lộ, Lạc Lộ, Lạc Chánh, Tinh Giang, phải Tuy phước, xin đăng chuyển con này.

Chợ Đường bao giờ mới làm lại? PHAN-RÍ. - Ngày 12 tháng Aout vừa rồi, có bà già Phạm thị Thi, người làng Mỹ Hiệp, đến chợ mua trâu con, vừa ngồi ngang hàng trên thì cây cột có dính theo cây kèo, lờ trên ngã xuống cp trên vai và cánh tay một cái bả: bà bị đứt năm xương bả tay phải và Người ta chạy đến đỡ bả dậy, thì xem ra từ trong chỗ vai chày ra đến cánh tay đứt hẳn cả, bả đem bả về. Hiện bả đang nằm ở đường bệnh.

GIÚP NẠN DÂN BÌNH PHƯỚC. Sở học cũ Hội Trung Ương. Cứu tế 0 Huê đầ thủ được: (Tiếp theo) Số trước: 14 290\$05

LAÏ THÈM MỘT TRIỆU CHỨNG VỀ SỰ THÂN HIỆU CỦA NHỮNG MÓN THUỐC CỦA NHÀ THUỐC VÔ-VÂN-VÂN THUDAUMOT. Tourane, le 12 Août 1934 Monsieur VÔ-VÂN-VÂN THUDAUMOT.

Việc Thế-gioi

TRUNG-HOA. Cuộc đảo công ở Pháo châu (14 Aout) - Chiến hóm qua, 4000 lính trong đội quân thứ 48, dưới quyền chỉ huy của Trương-giới-Thạch, đã đến Pháo-châu để chặn đường quân công ở phía Bắc Pháo-châu. NHẬT. Tình hình Nga Nhật (20 Aout) - Theo phóng viên báo "Times" (Anh) ở Thuỵng-hải, thì sự xung đột giữa Nga và Nhật không đến nỗi làm hai cuộc giao thiệp Nga Nhật. Nhật vẫn có ý muốn thủ hoà nhưng người Nga trong sự hòa hoãn, và lại lần nữa sẵn lòng trả một món tiền cho các viên chức Nga và việc ký.

ĐẠI BIỂU BỘ NGOẠI GIAO NHẬT NÓI CÓ LỄ CHINH-PHỦ ĐÔNG-KINH SẼ GỌI THƯ CẢM CÁO NGA VÀ NHỮNG VIỆC LỢI THỜI Ở MĨN-CHAU. Anh Nhật giao thiệp (21 Aout) - Người Mỹ cho rằng sẽ không có cuộc đồng minh Anh Nhật, song lại tin rằng có lẽ hai nước ký sẽ điều đình mà hòa thuận với nhau về vấn đề Viễn-dông. Có tin rằng Đại sứ Anh đã bàn về vấn đề hòa hoãn, quyền lợi chính của Anh ở Mĩn châu, và có hội kiến với Hirota, Tổng trưởng ngoại-giao Nhật, về các vấn đề chính trị chung của Anh Nhật.

ĐỨC. Cuộc quốc dân bầu phiếu (20 Aout) - Kết quả cuộc quốc dân bầu phiếu về Hitler làm Tổng thống như sau đây: Thuậ 38.382 700 Không thuậ 4.793 664 Phiếu trắng 872.290

TÂN-DÂN HỌC-HIỆU. Trường tư lớn nhất ở Quảng Nam dạy 6 lớp, thầy giỏi, học trò học mau tiến hóa.

THUỐC LẬU ĐỨC-THỌ. Là một môn thuốc ngoại khoa gia truyền song độc: không hại thân thể, không mùi, không vị, không mùi, không vị, không mùi, không vị.

NGÂM MỘT HUYỀN VALDA TRONG MIỆNG. Trị Khôit đau đớn giọng, Khàn cổ, Khôit nóng lạnh, ợ mửa, và lại Khôit ho.

ANH EM NÊN ĐỂ Ý. Nếu ai mắc phải bệnh LẬU, hoặc TIM LA dù mới hay lâu, dù nặng hay nhẹ thế nào cũng có dùng thuốc của HOANG VAN AP số 47 phố Ninh và tỉnh Bắc ninh.

Thuốc Cai - Nha - Phiến vân-minh. Được số thí nghiệm Đông dương nhận thực thuốc này không có chất thuốc phiện để dùng cho người nghiện.

QUÀ THIẾT NHƯ LỜI. Hiệu buôn thuốc bắc tiếng Đà-Thành, Đông đức người dùng đã nổi danh. Lợi phải phụ thêm hàng tạp Hóa.

THÂN HỘ PHỒI. MỚT PHÁT-MINH. Chuyên trị các bệnh phôi: đau phôi, ho phôi, đau ngực, tức ngực, ho dôm, ho khan, ho ra huyết, ho lâu thành lao, mất tiếng, ngứa cổ, đau cổ, nóng trong cổ, sưng thờ v.v.

DÂM LÂM CAM ĐOAN. Như tìm la, côi khi, sang độc, đường mai, đau lỵ, quí ngã đờng mai đờng thớ về tiểu mau mệch mà lại lại cả đời và sau.

